

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THÁI NGUYÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5081** /UBND-TH

Thái Nguyên, ngày **14** tháng 10 năm 2022

V/v tập trung thực hiện một số  
nhiệm vụ trong quý IV năm 2022

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022; Kết luận số 812-KL/TU ngày 30/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh nỗ lực phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022, trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong quý IV năm 2022, cụ thể như sau:

1. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ và Kết luận số 812-KL/TU ngày 30/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh về những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền. Tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các quan điểm, định hướng chỉ đạo, điều hành, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới.

2. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng chống dịch COVID-19 (2022-2023), không để dịch bùng phát trở lại. Theo dõi chặt chẽ các dịch bệnh mới phát sinh để có giải pháp ứng phó hiệu quả, không để “*dịch chồng dịch*”. Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, vắc-xin, thuốc điều trị, sinh phẩm... để ứng phó hiệu quả với mọi tình huống dịch bệnh.

3. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách, vừa bảo đảm đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa bảo đảm tiết kiệm, giảm tối đa các khoản chi không cần thiết. Theo dõi sát tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh; chủ động, nắm chắc tình hình thị trường, cung cầu, giá cả hàng hóa để có giải pháp phù hợp, hiệu quả bảo đảm ổn định thị trường, giá cả, nhất là đối với hàng hóa thiết yếu.

4. Tích cực thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong lực lượng Công an nhân dân theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện đúng lộ trình khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân. Đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với lộ trình rõ ràng, cụ thể, hiệu quả và phù hợp thực tiễn. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư và tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao thứ hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0), thực hiện hoàn thành trong tháng 11 năm 2022 việc kết nối các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng dịch vụ công Quốc gia để khai thác thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

5. Triển khai thực hiện tốt các nội dung của Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; rà soát, kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách, vốn đầu tư công, việc triển khai thực hiện các dự án, công trình đầu tư trong và ngoài ngân sách trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời, tăng cường công tác hành chính tư pháp, rà soát các quy định pháp luật trên các lĩnh vực, tích cực tham gia xây dựng các văn bản pháp luật.

6. Khắc phục những tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 1046/KL-TTCTP ngày 01/7/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 01/01/2010 - 31/12/2018; có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên các lĩnh vực, nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất, kinh doanh.

7. Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tiến độ và theo đúng quy định.

8. Tập trung triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

**Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư** chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh và các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được giao thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của năm 2022; phân đầu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2022, bảo đảm hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

9. Chủ động có phương án bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ngành Nông nghiệp năm 2022. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước kết hợp huy động và lồng ghép với các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhất là đối với các xã, huyện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Thường xuyên giám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chủ động dự báo, phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ tác động của thiên tai, bảo đảm duy trì sản xuất nông, lâm nghiệp ổn định.

10. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho người lao động; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch Thái Nguyên, nhất là khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn.

11. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Thái Nguyên năm 2022 bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt kết quả cao nhất. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, vi phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vấn đề tiềm ẩn

diễn biến phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, tăng cường đấu tranh đối với các tà đạo, không để xảy ra “điểm nóng”. Tăng cường công tác nắm chắc tình hình, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Tăng cường hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực bảo đảm toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, nhất là những lĩnh vực là tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, qua đó thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

**12.** Tích cực chuẩn bị tốt các nội dung trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các nội dung trình tại Kỳ họp thứ chín (*Kỳ họp chuyên đề*) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XIV đảm bảo chất lượng, tiến độ và đúng quy định pháp luật.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Thường trực Tỉnh ủy;
  - Thường trực HĐND tỉnh;
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  - Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
  - Trung tâm Thông tin tỉnh;
  - Lưu: VT, TH.
- Lhl/CV.378/60b

**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Việt Hùng**